



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แก้ไข ครั้งที่ ๖

พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบาลตำบลโรงช้าง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาลตำบลโรงช้าง
โทร.๐๓๕-๗๖๙๕๔๐ ต่อ ๑๐๗

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าประสงค์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการประสานและสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ โดยได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโรงช้างภายในกำหนดห้าปี นั้น

เนื่องจากแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโรงช้าง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่เทศบาลตำบลโรงช้างจะดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เทศบาลตำบลโรงช้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโรงช้างและประเทศชาติ อีกทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นางอภิวัดน์ บรรจงพินิจ
นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง

สารบัญ

หน้า

บันทึกหลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๒

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖

๓

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลโรงช้าง

ตามที่เทศบาลตำบลโรงช้างได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลโรงช้างไปแล้วนั้น

แต่เนื่องจากสภาพปัญหาและสภาพท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกส่วนราชการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนตามที่รัฐบาลได้กำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลโรงช้างจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลโรงช้างให้ได้มากที่สุดตามอำนาจหน้าที่

ฉะนั้น เทศบาลตำบลโรงช้างได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลโรงช้างแก้ไข ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผลของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ
๒. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาห้าปี
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒. เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระยะเวลาห้าปีสอดคล้อง และสามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. เพื่อความสะดวกในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นได้ง่าย

๓. ขั้นตอนการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

กลยุทธ์เดิม	กลยุทธ์ใหม่
<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในความดูแลของเทศบาลให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลให้ร่มรื่นสวยงามตามความจำเป็นและเหมาะสม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการประกอบอาชีพที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลความจำเป็น ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุน และบูรณะระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ถนน โทรศัพท์ และอื่นๆ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบตามความจำเป็นเร่งด่วนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล <p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ รักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำ รณรงค์กำจัดสิ่งปฏิกูลตามแม่น้ำลำคลองอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์กำจัดและควบคุมดูแลสภาพ ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของเทศบาล ให้สามารถรองรับขยะของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพนสถานที่ถูกสุขอนามัย โดยปราศจากมลพิษทางกลิ่นและควันในแหล่งชุมชนสำคัญตามความจำเป็น 	<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <ol style="list-style-type: none"> การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ขยายเขตประปาหรือก่อสร้างระบบประปา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ การก่อสร้างปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้มีมาตรฐานสามารถใช้เป็นที่พักกักถ่ายและการจัดการแข่งขันกีฬาได้ <p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้มีการปลูกต้นไม้ รักษาความสะอาดถนนหรือทางเดินที่สาธารณะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รณรงค์กำจัดและควบคุมดูแลสภาพ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพนสถานที่ถูกสุขอนามัย โดยปราศจากมลพิษและควันในแหล่งชุมชนสำคัญตามความจำเป็น

กลยุทธ์เดิม	กลยุทธ์ใหม่
<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่นๆ ในเขตเทศบาลให้ เกิดรายได้ในชุมชน</p> <p>๒. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวสามารถ จับจ่ายซื้อได้โดยสะดวก</p> <p>๓. สนับสนุนให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่สนใจประกอบอาชีพด้านเกษตร อุตสาหกรรม ช่างฝีมือแรงงาน เข้าร่วมการฝึกอบรมโดยเทศบาลจะประสานงาน กับจังหวัด เปิดการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดรายได้ โดยตรงแก่ประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๔. ร่วมมือกับส่วนราชการจัดหาสินค้าราคาถูก โดยร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด ในการจัดขายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในเขต เทศบาล</p> <p>๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพแทน เพื่อลดรายจ่ายในการเพิ่มผลผลิต โดยการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการทำปุ๋ยชีวภาพอย่างทั่วถึง</p> <p>๖. พัฒนาศูนย์เรียนรู้กลุ่มให้สามารถทำการเกษตรได้ตามฤดูกาล โดยส่งเสริมให้ เกษตรกรสามารถเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมในการเพาะปลูก พัฒนาระบบชลประทาน เช่น คู คลอง หนอง บึง โดยการขุดลอกตามลำดับความจำเป็น เพื่อให้เกษตรกร กักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ในทุกฤดูกาลได้</p>	<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</p> <p>๑. การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่มอาชีพตลอดจนฝึกอบรมอาชีพในเขต เทศบาลให้เกิดรายได้ในชุมชน</p> <p>๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๓. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในเขตเทศบาล รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวสามารถ จับจ่ายซื้อได้โดยสะดวก</p> <p>๔. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการลงทุน</p>

กลยุทธ์เดิม	กลยุทธ์ใหม่
<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา</p> <p>๑. สนับสนุนหมู่บ้านในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน เช่น การส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ด้วยการเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวให้มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอ ในชุมชนให้มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้าน</p> <p>๒. ร่วมมือและสนับสนุนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขของชุมชนอย่างใกล้ชิด</p> <p>๓. สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลในการร่วมมือ (อปพร.) กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล</p> <p>๔. ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยการประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อออกเยี่ยมเยียนดูแลและให้คำแนะนำตามระยะเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมรวมถึงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาล</p> <p>๕. ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขประจำตำบลให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสื่อกลางในการแจ้งข่าวสารการป้องกันและระงับโรคติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิประโยชน์ในการรับบริการทางสาธารณสุขพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของรัฐและเครือข่าย</p> <p>๖. ประสานงานและสนับสนุนกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลหรือตามสถานีอนามัยประจำตำบลในพื้นที่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม</p>	<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการศึกษา</p> <p>๑. การส่งเสริมและพัฒนาภาคการศึกษา</p> <p>๒. การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาทักษะให้กับเด็ก</p> <p>๓. การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข</p> <p>๔. การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอชไอวี</p> <p>๕. การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประสบภัย</p> <p>๖. การส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดี</p> <p>๗. ร่วมมือและสนับสนุนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม</p> <p>๘. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน</p> <p>๙. การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ</p> <p>๑๐. ร่วมมือและสนับสนุนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน</p> <p>๑๑. ร่วมมือและสนับสนุนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง</p>

กลยุทธ์เดิม	กลยุทธ์ใหม่
<p>๗. ปรับปรุงสนามกีฬาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลให้มีมาตรฐานสามารถใช้เป็นห้องออกกำลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาได้ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน</p> <p>๘. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา ตามความเชื่อศรัทธาของประชาชน ในวันสำคัญของทุกศาสนา</p> <p>๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมด้านศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กเรียนในสถานศึกษาในเขตเทศบาล</p> <p>๑๐. สนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีให้มีการประกวดและจัดแสดงในงานประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง</p> <p>๑๑. สนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในเขตเทศบาลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ</p> <p>๑๒. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน</p> <p>๑๓. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในควมรับผิดชอบของเทศบาลให้มีความสามารถในการเตรียมพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปโดยการจัดสรรบุคลากรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น</p>	

กลยุทธ์เดิม	กลยุทธ์ใหม่
<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</p> <p>๑. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนา</p> <p>๒. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล</p> <p>๓. สนับสนุนให้สมาชิกสภาเทศบาลออกเยี่ยมพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ โดยฝ่ายบริหารเปิดกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกท่าน เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ของประชาชนในทุกระดับ</p> <p>๔. ส่งเสริมการรักษาความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในเทศบาล โดยยึดหลักการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>๕. จัดเตรียมบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกประเภท</p> <p>๖. ปรับปรุงบริหารจัดการ ทั้งด้านอาคารสถานที่ บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมให้เทศบาลสามารถรับมือการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โดยทันที</p> <p>๗. สนับสนุนให้ข้าราชการเทศบาลมีความก้าวหน้าในด้านหน้าที่ พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการในการศึกษาอบรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม</p>	<p>- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</p> <p>๑. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน</p> <p>๒. การส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม</p> <p>๓. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๔. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ</p> <p>๕. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม</p> <p>๗. การสร้างสังคมแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๘. สร้างความพร้อมทั้งในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๙. การตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล</p> <p>๑๐. การตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการปกป้อง จารงรักษา สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p>

เห็นชอบ



(นางอัญญาวัฒน์ บรรจงพินิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง